




สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
17 สิงหาคม 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
ศูนย์การแพทย์เซาท์แลนด์ จ.พังงา สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thaigov, hfocus) - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดสธ. ติดตามการดำเนินงานศูนย์การแพทย์เซาท์แลนด์ จ.พังงา พบผู้เข้ารับบริการมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น จากนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาหลังโควิด 19 คลี่คลาย เตรียมเพิ่มหน่วยทันตกรรมฟรีเมียม และบริการกลุ่มท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ช่วยสร้างรายได้ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ	-
กระแสศรัทธา ครูกายแก้ว สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., ข่าวสด, มติชน, ch7, mcot) - พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงกรณีประชาชนมีความเชื่อ ศรัทธาครูกายแก้ว และมีกระแสความคิดเห็นที่แตกต่าง ว่า สะท้อนถึงความเครียดของคนในสังคมที่ต้องการมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ซึ่งหากชีวิตจริงมีเหตุผล มีความหวังที่เป็นจริงมากขึ้น ความรู้สึกที่เกี่ยวกับสิ่งเหนือธรรมชาติก็จะเบาบางลงได้	-
กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ สื่อที่นำเสนอ : (เพิ่มเติม) นสพ.แนวหน้า - นพ.มณเฑียร คณาสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เผยผลการศึกษาแบบติดตามระยะยาวพบว่า การมีกิจกรรมทางกายเพียงพออย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์ สามารถช่วยลดการเจ็บป่วยโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ หัวใจขาดเลือด หัวใจล้มเหลว และหลอดเลือดสมอง (Stroke) ได้ประมาณร้อยละ 22-38	-
โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, amarintv) - นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผอ.สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (สคอ.) ให้สัมภาษณ์ว่า กฎหมายการห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีจุดประสงค์เพื่อลดการเข้าถึงลดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ ซึ่ง พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ได้เขียนเรื่องการโฆษณาไว้ยึดหยุ่นระดับหนึ่ง และมีการควบคุมมาตลอดระยะเวลา 10 กว่าปี แต่ก็ยังเห็นอัตราการบริโภคสูงขึ้น กฎหมายไม่ได้ห้ามดื่ม ห้ามจำหน่าย แต่การควบคุมไม่ให้มีการโฆษณาเป็นกุศโลบายหนึ่งที่ช่วยลดการเข้าถึง ลดการบริโภค ส่วนความคืบหน้าการปรับปรุงกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ขณะนี้ยังติดปัญหาเล็กน้อย ทางกฤษฎีกาทำงตั้งให้มีการทบทวนบางเรื่อง ซึ่งต้องรอรัฐบาลชุดใหม่ นอกจากนี้ ความเห็นที่ให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ 24 ชั่วโมง ยังกังวลในเรื่องของอุบัติเหตุในช่วงกลางดึก สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, ผู้จัดการ, ข่าวสด, สยามรัฐ, บ้านเมือง, hfocus, sondhitalk, workpointtoday) - นายธีระ วัชรปราณี ผอ.สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) กล่าวว่า การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสื่อรวมถึงส่งเสริมการขาย กระตุ้นให้เกิดนักดื่มหน้าใหม่มากขึ้น การเปิดกว้างให้มีผู้ผลิตมากขึ้นตามกฎหมายที่เพิ่งออกมาหรือตามการเสนอกฎหมายสุราก้าวหน้า เป็นการลดการผูกขาดซึ่งเป็นเรื่องที่ดี แต่ไม่ควรลดการควบคุมที่กระตุ้นให้มีผู้ดื่มเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเกิดผลกระทบทั้งทางสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม ตามมา ทั้งนี้ ภาคีเครือข่ายจะเดินหน้ารณรงค์ให้ทุกภาคส่วนตระหนักความสำคัญในเรื่องนี้ - ดร.ประกาศิต ภายสิทธิ์ รอง ผจก.สสส. กล่าวว่า ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มเด็ก และเยาวชนเพิ่มมากขึ้น คือ การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านสื่อ จากข้อมูลการสำรวจพบนักดื่มหน้าใหม่ของไทย ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 20-24 ปี รองลงมาคือ อายุ 15-19 ปี และยังพบสัดส่วนนักดื่มเพศหญิงเพิ่มขึ้น 4 เท่า เมื่อเทียบจากปี 2560 เป็นผลกระทบจากการออกโฆษณาและการทำผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ดึงดูดความสนใจของเยาวชนและผู้หญิง สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, news1live, sondhitalk) - นายทวี ทองถัน ประธานกลุ่มประชาภิวัฒน์ พร้อมสมาชิก เข้ายื่นหนังสือพร้อมหลักฐานคลิปวิดีโอ 1 ชุดและภาพจากเฟซบุ๊ก กรณีนายปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาฯ ถูกระบอบคราฟต์เปียร์ เข้ายื่นผ่าน ผอ.ศูนย์ดำรงธรรม จ.พิษณุโลก ระบุ เป็นการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เด็ก-เยาวชนอาจหลงเชื่อ มีความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 32 และความผิดอื่นที่เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนพบการกระทำ จึงร้องทุกข์กล่าวโทษมายัง สสจ.พิษณุโลก ให้ดำเนินการตรวจสอบเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ amarintv</p> <p>- ด้าน นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผอ.สคอ. ชี้แจงกรณีบุคคลมีชื่อเสียงโพสต์ภาพ ข้อความ และคลิปวิดีโอเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดังกล่าว มีความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ฐานโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากมีการแสดงชื่อหรือและภาพบรรจุภัณฑ์ ประกอบกับมีข้อความที่เป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้ดื่ม</p>	
<p>ความคืบหน้า ลักพาตัวจากรพ.บางเลน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thaipbs, mcot)</p> <p>- นพ.กมลลักษณ์ จินดาไตรรัตน์ ผอ.รพ.บางเลน จ.นครปฐม กล่าวถึง กรณีชายวัย 43 ปี ลักพาตัวเด็กออกจากห้องพักพื้นหลังคลอด และใส่ถุงผ้าออกจากรพ.ไป ว่า รพ.ได้ขอโทษครอบครัวเด็ก และพร้อมเยียวยารับผิดชอบดูแลค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น รวมทั้งติดตามอาการใกล้ชิดต่อเนื่องจนกว่าเด็กจะหายดี ซึ่งญาติไม่ติดใจทางรพ. ระหว่างนี้ ได้จัดรถรับ-ส่ง ครอบครัวจากบ้านพักที่บางเลน มายังรพ.นครปฐมทุกวันเพื่อติดตามอาการเด็ก รวมถึงสั่งการให้ทุกส่วนเฝ้าระวังบุคคลภายนอก โดยเฉพาะในยามวิกาล โดยอนาคตจะให้เป็นระบบอัตโนมัติ ใช้ศัลยกรรมหรือเจ้าหน้าที่เปิดจากด้านใน ทั้งนี้ ปลัดสส.ได้โทรสอบถามด้วยความเป็นห่วงเด็กทุกวัน พร้อมกำชับให้ดูแลเด็กและพ่อแม่ของเด็ก อย่านำให้ได้รับความเดือดร้อน</p>	
<p>ทีม Sky Doctor</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (จส.100, กรมประชาสัมพันธ์, MCOT)</p> <p>- ทีมแพทย์ฉุกเฉิน Sky Doctor จากรพ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เข้าช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ จากบ้านห้วยมะโอ ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย เข้าวัดรักษาที่รพ.แม่สะเรียง เมื่อช่วงเย็นวานนี้ หลังในพื้นที่มีดินสไลด์หลายจุด ถนนถูกตัดขาด โดยผู้ป่วยเป็นหญิงอายุ 48 ปี มีอาการไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน ขณะนี้ได้เข้ารับการรักษาเรียบร้อยแล้ว โดยการส่งต่อผู้ป่วยในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน สพด.</p>	-
<p>ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สิน ผอ.อก.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ isranews</p> <p>- ป.ป.ช. เปิดเผยแพร่บัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สินของ นางมิ่งขวัญ สุพรรณพงศ์ กรณีเข้ารับตำแหน่ง ผอ.องค์การเภสัชกรรม เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2566 โดยแจ้งมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 321,683,238 บาท หนี้สิน 176,334,182 บาท</p>	-
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ</p> <p>- สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เผยสมุนไพรพิลังกาสารรักษาโรคมะเร็ง เป็นข้อมูลเท็จ ทั้งนี้ ยังไม่พบงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าพิลังกาสารสามารถใช้เป็นยารักษามะเร็งในมนุษย์ มีเพียงงานวิจัยทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาในระดับเซลล์ในห้องทดลองเท่านั้น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สวพ.FM91</p> <p>- รพ.ราชวิถี เผยอุจจาระผิดปกติวันละ 3-4 ครั้งเสียงสมองส่วนรับรู้เสียหาย เป็นข้อมูลเท็จ ทั้งนี้ ไม่มีข้อมูลวิชาการแพทย์แผนปัจจุบันใดที่อธิบายว่าอาการอุจจาระผิดปกติมีความสัมพันธ์กับการเสียหายของสมอง</p>	-
<p>เตือนระวังเชื้อมาลาเรียสายพันธุ์โนวไซ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจ ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา</p> <p>- โปสต์ นักท่องเที่ยวอิสราเอล 2 คน ป่วยด้วยไข้มาลาเรียหลังกลับจากประเทศไทย ทีมแพทย์ของอิสราเอลตรวจพบเป็นเชื้อมาลาเรียสายพันธุ์โนวไซ โดยทั้ง 2 คน เดินทางจากภาคเหนือของไทย ซึ่งถ้าเป็นตามข้อมูลเชื้อมาลาเรียดังกล่าวอาจอยู่ในประชากรลิงของภาคเหนือเช่นเดียวกัน เนื่องจากติดได้ไม่ยากนักจากยุงที่ต้องไปกัดลิงแล้วนำเชื้อสู่คน การพบผู้ป่วย 2 คนพร้อมกัน จึงค่อนข้างเป็นที่สนใจ อีกทั้งเชื้อชนิดนี้ไม่เคยพบในอิสราเอลมาก่อน และมีการออกข่าวเตือนให้ชาวอิสราเอลที่เดินทางมาประเทศไทยต้องระมัดระวังให้มากขึ้น</p>	-